

## Đại học Duy Tân - Nhà Vô địch Huda Cup lần thứ 7 Khu vực Đà Nẵng

Vào lúc 15h00 ngày 4/4/2013, tại Sân Vận động Quân Khu 5, trận Chung kết giải Bóng đá Sinh viên Huda Cup lần thứ 7 - 2013 Khu vực Đà Nẵng do Đại học Đà Nẵng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3 (Quân Khu 5) và Công ty Bia Huda phối hợp tổ chức đã chính thức khởi tranh giữa 2 đội tuyển xuất sắc nhất: Đại học Duy Tân và Đại học Sư Phạm Đà Nẵng.

Giải chính thức diễn ra từ ngày 25/3 đến ngày 4/4/2013 với 8 đội bóng tham dự bao gồm: Đại học Ngoại ngữ, Cao đẳng Y, Đại học Sư Phạm, Cao đẳng Công Nghệ, Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Duy Tân, Cao đẳng Đức Trí và Cao đẳng Phương Đông. Các đội được chia thành 2 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 4 đội vào thi đấu bán kết và chung kết.



*Cuộc tranh tài giữa Đại học Duy Tân & Đại học Sư Phạm Đà Nẵng*

Đại học Duy Tân ra quân với 11 cầu thủ trong trang phục màu da cam nổi bật. Trước đó ở vòng bảng, sau khi loại các đối thủ đến từ Cao đẳng Phương Đông (3-0), Cao đẳng Công nghệ (4-1) và thắng Đại học Sư Phạm (1-0), Đại học Duy Tân trở thành đội có số điểm cao nhất bảng A và chính thức gặp đối thủ Cao đẳng Công nghệ Thông tin tại vòng Bán kết.

Không phụ lòng mong đợi của các cổ động viên đội nhà, tại trận Bán kết, Đại học Duy Tân đã có những màn trình diễn đầy ngoạn mục bởi lối chơi linh hoạt và chiến thuật hợp lý giành chiến thắng áp đảo 6 -3 trước Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Chính thức có mặt tại trận Chung kết khu vực, với tinh thần đồng đội và màu cờ sắc áo dâng cao, đội bóng đá Đại học Duy Tân quyết tâm trở thành nhà vô địch mới trong năm nay.



*Đại học Duy Tân - Nhà Vô địch Huda Cup khu vực Đà Nẵng*

Mở màn trận Chung kết, 6 phút đầu tiên sau khi bóng lăn, cầu thủ Trần Văn Lâm của Duy Tân đã sút tung lưới cầu môn đội tuyển Đại học Sư Phạm và mang về bàn thắng đầu tiên cho đội. Sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên cùng lợi thế bàn thắng ghi được, các cầu thủ DTU đã thi đấu với tinh thần hăng hái và tập trung cao độ và thực hiện những pha chuyển bóng chuẩn xác, đẹp mắt. Được giới chuyên môn đánh giá là một chú ngựa ô đầy tiềm năng, những gì đã thể hiện ở trận đấu lần này của Đại học Duy Tân đã khiến cho các cầu thủ Đại học Sư Phạm gặp không ít khó khăn để cân bằng tỷ số.

Hồi hộp, hân hoan và lời cuốn là những tâm trạng đan xen khi theo dõi trận cầu đáng mong đợi nhất tại Sân vận động Quân Khu 5. Kết thúc 2 hiệp đấu chính thức, Đại học Sư Phạm và Đại học Duy Tân cân bằng tỉ số 2-2. Hai đội bước vào Hiệp phụ để phân thắng bại với hình thức đá Penalty. **Kết quả chung cuộc, Đại học Duy Tân chính thức trở thành Tân nhà vô địch với tỷ số 5-4.** “*Đây là một chiến thắng mong đợi nhất của Thầy và Trò Đại học Duy Tân sau một thời gian dài luyện tập. Các cầu thủ của chúng tôi thi đấu rất tích cực so với các trận đấu trước. Sau khi bị ép sân ở hiệp 1, chúng tôi đã có sự chỉnh đốn vị trí và chiến thuật ở hiệp 2 để giữ vững tỷ số khi bước vào hiệp phụ. Tôi cho rằng Đại học Duy Tân vô địch lần này là rất xứng đáng với những nỗ lực luyện tập của các em*”, Thầy Lê Đức Trọng, Giám đốc Trung tâm Giáo Dục Giáo dục Thể chất-Quốc phòng trường Đại học Duy Tân cho biết.

Được biết, giải Bóng đá sinh viên Huda cup là giải đấu thường niên, là sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao và nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe. Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên gặp gỡ giao lưu, học hỏi lẫn nhau và tăng cường sự đoàn kết giữa các trường trong khu vực. Đại diện cho Khu vực Đà Nẵng, Đại học Duy Tân sẽ tham dự Vòng chung kết miền Trung tại Thành phố Vinh vào tháng 5 tới.

*(Truyền Thông)*